

คำอธิบายรายวิชา

คณะนิติศาสตร์

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

111 – 100 คุณธรรมชีวิต

Moral and Life

3 (3-

0-6)

ความหมายและความสำคัญทางด้านจริยธรรม ศึกษาคุณค่าของจริยธรรมและความเป็นผู้มีคุณธรรมของนักปรัชญาจากสำนักต่าง ๆ เช่น ศึกษาถึงคุณธรรมแบบพุทธ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาในสังคมปัจจุบัน ศึกษาถึงปัญหาคุณธรรมในสังคมอดีตและปัจจุบัน และศึกษาถึงวิธีสร้างแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีสติปัญญาและมีศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดและ แนวปฏิบัติเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การสร้างสมดุลของสังคมและเศรษฐกิจที่พอเพียง และเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

111 – 101 คุณธรรมกับภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน

Ethical Leadership and Team Building

3 (3-

0-6)

ความหมายและความสำคัญ ของจริยธรรม จรรยาบรรณ ปัญหาและผลกระทบของการขาดคุณธรรมในสังคมอดีตและปัจจุบัน แนวความคิดของนักปราชญ์สำนักต่าง ๆ เช่น ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม และอื่น ๆ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดคุณธรรม ศึกษาถึงลักษณะของผู้นำ ผู้ร่วมทีมงาน วิธีการสร้างทีมงาน ประโยชน์และอุปสรรคของทีมงาน อิทธิพลของผู้นำที่มีต่อการตัดสินใจ ความสำเร็จ ความล้มเหลวของทีมงาน วิธีการสร้างความร่วมมือของบุคคลในองค์กร วิธีการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เป็นผู้มีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม มีศิลปะในการพูด และในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีความเคารพในตนเองและสิทธิของผู้อื่น รวมทั้งเคารพกฎระเบียบของชาติและหลักสากล

111 – 102 อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก

Eastern and Western Civilization

3 (3-

0-6)

วิวัฒนาการและประวัติความเป็นมาของอารยธรรมของโลกตะวันออก และอารยธรรมของโลกตะวันตก ตลอดจนศึกษาถึงอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองซึ่งมีแก่กันและกัน ที่มีผลต่อการพัฒนาการทางด้านการเมือง ทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านสังคม ศึกษาโดยใช้เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความนึกคิด ศิลปะ และปรัชญา ตลอดจนประวัติศาสตร์ ศาสนา วิทยาศาสตร์ ผลงานทางด้านศิลปะ วรรณคดีและดนตรีของแต่ละ

ละสมัย เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเปรียบเทียบ ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน

111 – 103 ตรรกวิทยาเบื้องต้น

Introduction to Logic

3 (3-

0-6)

กฎพื้นฐานและวิธีใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิต สามารถวิจารณ์และให้เหตุผลตรงประเด็น รู้จักฟังและเคารพเหตุผลของกันและกันจนสามารถร่วมมือกันได้ ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับเหตุผล โครงสร้างของเหตุผลนิรนัยและอุปนัย การอ้างเหตุผล (Syllogism) และการอ้างเหตุผลผิด (Fallacy) หลักเบื้องต้นของตรรกวิทยา สัญลักษณ์ คุณค่าของการพิสูจน์และการประยุกต์ตรรกวิทยา

111 – 104 ดนตรีปฏิบัติ

Music Practiced

3 (3-

0-6)

ประวัติ ลักษณะและชนิดของศิลปะและดนตรี เสียงดนตรีประเภทต่าง ๆ การตอบสนองอารมณ์ต่อดนตรี คุณค่าของศิลปะและดนตรีกับการดำรงชีวิต ศึกษาลักษณะของเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ทั้งเครื่องดนตรีไทยและสากล ฝึกทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่างน้อย 1 ชนิด การฝึกซ้อมเบื้องต้นที่ถูกต้องทั้งแบบเดี่ยวและแบบผสมวง การอ่านโน้ตดนตรี ทักษะในการฟังเพื่อให้ซาบซึ้งถึงคุณประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกซ้อมและการเล่นดนตรี

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

112 – 100 จิตวิทยาสังคมทั่วไป

General Social Psychology

3 (3-

0-6)

เข้าใจถึงสาเหตุอิทธิพลและองค์ประกอบที่สำคัญของมนุษย์ที่ทำให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์ และองค์ประกอบที่สำคัญต่าง ๆ เช่น การพัฒนาการเชาวน์ปัญญา การเรียนรู้ การรับรู้ อารมณ์ สุขภาพจิต แรงจูงใจ ทักษะคิด บุคลิกภาพ การปรับตัว การคิด การแก้ปัญหาต่าง ๆ

112 – 101 จิตวิทยาองค์การเบื้องต้น

Introduction to Organizational Psychology

3 (3-

0-6)

พฤติกรรมของคนและการปรับตัวของบุคคลในองค์การ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในองค์การ การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและการจูงใจคน พฤติกรรมและการตัดสินใจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของกลุ่ม

112 – 102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

0-6)

ลักษณะของวิชารัฐศาสตร์ วิเคราะห์โครงสร้างของรัฐ อำนาจอธิปไตยของรัฐบาล อำนาจ
กระบวนการและลัทธิทางการเมือง กฎหมายประชาธิปไตย มติมหาชน การมีส่วนร่วมในการปกครอง
พฤติกรรมทางการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

112 – 103 ธุรกิจ สังคม และการปกครอง

Business, Society and Government

3 (3-

0-6)

ความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจ สังคม และระบบการปกครองที่มีอิทธิพลต่อการดำเนิน
ธุรกิจ ไม่ว่าจะ เป็นอิทธิพลที่ทำให้เกิดข้อจำกัดหรือส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวของ
ภาครัฐและเอกชน ที่มีต่อการดำเนินชีวิตในสังคม ตลอดจนการศึกษาถึงระบบการบริหารงานของรัฐบาล
ไทย บทบาทของรัฐบาลที่มีต่อสังคม ต่อการส่งเสริมธุรกิจในประเทศ ความพยายามในการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และระบอบ การปกครอง

112 – 104 กฎหมายกับสังคม

Law and Society 3 (3-

0-6)

กระบวนการบัญญัติทางกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาและข้อจำกัดของกฎหมาย
ในการควบคุมการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับภาวะแวดล้อมทาง
สังคม เช่น กฎหมายกับสถาบันการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ครอบครัว มรดก สังคม การศึกษา การ
สื่อสารมวลชน การกีฬา การสาธารณสุข และสันติภาพ โดยมีการยกตัวอย่างประกอบ

112 – 105 การจัดการ

Management

3 (3-

0-6)

หลักในการบริหารหน้าที่ของผู้บริหารในด้านที่เกี่ยวกับการวางแผนการจ้ดองค์กร การ
บรรจุและการจัดวางกำลังคน การจูงใจ การสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุมงานให้ดำเนินตาม
นโยบายที่ได้วางไว้เพื่อบรรลุเป้าหมายของกิจการ

112 – 106 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

Introduction to Economics 3 (3-

0-6)

การกำหนดราคาสินค้า ราคาปัจจัยการผลิต ทฤษฎีการผลิต รายได้ประชาชาติ ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ การเงิน การคลัง การติดต่อกับต่างประเทศ ตลอดจนการใช้นโยบายต่างๆ เพื่อทำให้เกิด ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

112 – 107 สังคมวิทยาเบื้องต้น

Introduction to Sociology 3 (3-0-6)

อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพและบทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่มและความเป็นผู้นำ เจตคติ ในการทำงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พิจารณาความสำคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ โดยเทียบลำดับความเจริญทางเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงทางประชากร

112 – 108 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ

Human Relations and Personality Development 3 (3-0-6)

ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน การปรับปรุงตนเองเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในสถาบันสังคม องค์กร และในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม และมารยาทในการเข้าสังคมและหลักนันทนาการ

112 – 109 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Philosophy of Sufficiency Economy 3 (3-0-6)

กรอบแนวคิดของการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนบนทางสายกลาง หลักพิจารณาและเงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างภูมิคุ้มกันการดำเนินชีวิตและการเติบโตอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจ ชุมชน และนวัตกรรมที่พึ่งตนเอง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารงานภาครัฐและเอกชน เปรียบเทียบเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ แบบพึ่งพิง ทฤษฎีใหม่และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มวิชาภาษา

113 – 100 ภาษาไทยธุรกิจ

Business Thai 3 (3-0-6)

ทักษะทางการเขียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาระเบียบและวิธีการเขียน จะเน้นการใช้ภาษา ถ้อยคำ การสร้างรูปประโยค เรียบเรียง การเขียนย่อหน้า การเรียงความ การเขียนเพื่อการติดต่อทางราชการ และทางธุรกิจ เช่น รายงานทางวิชาการ รายงานทางธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนบทความ การทำบทสัมภาษณ์ข่าวธุรกิจต่าง ๆ การใช้ข้อความโฆษณา ฝึก

เขียนรายงาน การปฏิบัติงานและการค้นคว้าทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นความถูกต้องของรูปแบบ เนื้อหา ภาษาที่ใช้และการอ้างอิงแหล่งที่มา

113 – 102 ภาษาอังกฤษ 1

English I

3 (3-

1-4)

ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษในลักษณะที่เชื่อมโยง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างประโยคต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของประโยคและข้อความยาว ๆ ศึกษาเครื่องหมายวรรคตอนและคำเชื่อมประโยคฝึกเขียนประโยคแบบง่ายไปจนถึงประโยคที่ซับซ้อนแบบต่าง ๆ ฝึกการอ่านเรื่องประเภทต่าง ๆ (ตามที่กำหนดให้มีหนังสืออ่านร่วม และหนังสืออ่านประกอบ) ฝึกหาใจความสำคัญจากการอ่านและการฟัง

113 – 103 ภาษาอังกฤษ 2

English II

3 (3-

1-4)

วิชาบังคับก่อน : 113 – 102 ภาษาอังกฤษ 1

ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษในลักษณะที่เชื่อมโยง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษที่ยากขึ้น ศึกษาศัพท์ทางธุรกิจเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการอ่านหนังสือ ข้อความ บทความทางด้านธุรกิจ รายงานเชิงธุรกิจจากวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ บทความวิจัยโดยเน้นการอ่านและการแปลภาษาอังกฤษ โดยฝึกให้อ่านเพื่อเก็บใจความสำคัญ และแปรประโยคตามความหมายที่ถูกต้องฝึกทักษะในการฟัง การพูดได้ตอบสนองทางด้านต่าง ๆ เชิงธุรกิจ

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

114 – 100 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม

Science and Environment

3 (3-

0-6)

พัฒนาการของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และกฎเกณฑ์ทั่วไปของระบบนิเวศวิทยา ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน เช่น ปัญหาพลังงาน ปัญหาประชากร ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ปัญหามลพิษ ปัญหาในการปรับตัวของมนุษย์และแนวทางป้องกันเพื่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติ

114 – 103 ระบบสารสนเทศเบื้องต้น

Introduction Information Technology

3 (3-

0-6)

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่การทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์เทคโนโลยี มัลติมีเดีย และบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

114 – 104 ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในงานกฎหมาย

Micro Computer Application in Legal Works

3 (3-

0-6)

พัฒนาการให้มีความรู้เบื้องต้น ในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การนำโปรแกรมสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐานต่าง ๆ เช่นการพิมพ์ การบริหารข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันในการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดการคล่องตัวในการปฏิบัติงาน รวมทั้งนำมาปรับใช้ในงานทางด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษาอย่างยิ่ง

หมวดวิชาเฉพาะ คณะนิติศาสตร์

วิชาเอกบังคับ

400 – 101 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป

Civil Law : General Principles 3 (3-

0-6)

ศึกษาความหมาย ความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมาย ประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย การบัญญัติ การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับปรากฏการณ์ทางสังคมอื่น ๆ ระบบกฎหมาย สิทธิ หน้าที่ และการใช้สิทธิ รวมทั้งการใช้สิทธิเกินส่วนนิรโทษกรรมและหลักสุจริต หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งที่บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 ไม่รวมเนื้อหาของกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

400 – 102 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

Juristic Act and Contract

3 (3-

0-6)

หลักกฎหมายลักษณะนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 รวมทั้งระยะเวลา อายุความ และหลักกฎหมายสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2

400 – 201 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป

Obligation : General principles 3 (3-

0-6)

หลักทั่วไปและปัญหาของกฎหมายลักษณะหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 2 ไม่รวมเนื้อหาของกฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา และกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
ลาภมิควรได้

400 – 202 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

Wrongful Acts, Management of Affairs Without
Mandate and Undue Enrichment

3 (3-

0-6)

ศึกษาหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2

400 – 203 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน

Law of property and Land Law

3 (3-

0-6)

ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4
ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

400 – 204 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป

Criminal Law : General Principles

3 (3-

0-6)

ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1

400 – 205 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด

Criminal Law : Offense

3 (3-

0-6)

วิชาบังคับก่อน : เลขศึกษาวิชา กม 400 – 204 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป

ศึกษาหลักกฎหมายอาญาภาคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และ 3

400 – 206 หลักกฎหมายมหาชน

Public Law 3 (3-

0-6)

ศึกษาสถาบันทางกฎหมายมหาชน ความหมาย องค์ประกอบ และรูปของรัฐ การเป็นนิติ
บุคคล และสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ

ศึกษาความหมายและความจำเป็นของการปกครองโดยกฎหมาย ความเป็นมาและ
วิวัฒนาการของระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขตและลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน
ศึกษาบ่อเกิดของกฎหมายมหาชน แนวความคิด และนิติวิธี (Juristic Method) ของกฎหมาย
มหาชน

400 – 207 เอกเทศสัญญา 1

Specific Contract 1 3 (3-

0-6)

ศึกษาหลักกฎหมาย ลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์สิน และให้เช่าซื้อตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3

400 – 208 เอกเทศสัญญา 2

Specific Contract 2 3 (3-

0-6)

ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์สิน จ้างแรงงาน จ้างทำของ และ
รับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3

400 – 209 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์สิน

Security Transactions : Real and Personal 2 (2-

0-4)

ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 3

400 – 210 กฎหมายรัฐธรรมนูญ

Constitutional Law 3 (3-

0-6)

ศึกษาประวัติ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ องค์การต่าง ๆ ของรัฐ สิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ทฤษฎีที่สำคัญ ๆ ของระบบรัฐธรรมนูญ อาทิเช่น ทฤษฎีการแบ่งแยกอำนาจทฤษฎี Judicial Reviews
รวมทั้งปรัชญาของแนวความคิดต่าง ๆ ในระบบรัฐธรรมนูญ

400 – 310 กฎหมายลักษณะครอบครัว

Family Law 3 (3-

0-6)

ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะครอบครัว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5

400 – 302 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท

Partnerships and company 3 (3-

0-6)

ศึกษาหลักเกณฑ์ลักษณะหุ้นส่วน-บริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ

3

400 – 303 กฎหมายลักษณะตัวเงิน

Bills and Notes 3 (3-

0-6)

ศึกษากฎหมายลักษณะตัวเงิน ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้งาน ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 และผลบังคับของตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน และเช็ค

400 – 304 กฎหมายปกครอง

Administrative Law 3 (3-

0-6)

ศึกษาประวัติและลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครอง (Administration) และกฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครองในระบบกฎหมายต่าง ๆ หลักการพื้นฐานการใช้และการตีความกฎหมายปกครอง การจัดตั้งราชการบริหารการจัดตั้ง และสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำของฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์กับกระบวนการการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง และสัญญาทางปกครอง

400 – 305 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ

Constitution of Courts of Justice and Judicial System

2 (2-

0-4)

ศึกษาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรม อำนาศาล อำนาศผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี และระบบตุลาการ

400 – 306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

Law of Civil Procedure 3 (3-

0-6)

ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป วิธีพิจารณาความในศาลชั้นต้น การอุทธรณ์ และฎีกา

400 – 307 กฎหมายลักษณะมรดก

Law of Succession 3 (3-

0-6)

ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6

400 – 308 กฎหมายลักษณะประกัน

Law of Insurance	2	(2-
0-4)		
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 มาตรา 861 – 897		
400 – 309 กฎหมายลักษณะพยาน		
Law of Evidence	3	(3-
0-6)		
ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ทั้งนี้เป็นหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยาน และ ที่บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญาอันเกี่ยวกับพยานหลักฐาน		
400 – 310 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดี		
Law of Civil Procedure-Pre Decisional Measures and Execution of Judgment	3	(3-
0-6)		
วิชาบังคับก่อน : เลขศึกษาวิชา 400 – 306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษา หรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 และภาค 4		
400 – 311 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา		
Law of Criminal Procedure	3	(3-
0-6)		
วิชาบังคับก่อน : เลขศึกษาวิชา 400 – 306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือได้รับอนุมัติ จาก ผู้บรรยาย		
ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา		
400 – 312 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง		
Public International Law	3	(3-
0-6)		

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกฎหมายระหว่างประเทศ ทฤษฎีของกฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น สนธิสัญญาจารีตประเพณีระหว่างประเทศ หลักกฎหมายทั่วไป การกระทำที่มีผลในทางกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น รัฐ การแบ่งประเภทของรัฐ สิทธิและหน้าที่ของรัฐ หลักว่าด้วยเขตอำนาจของรัฐ หรือคุณอำนาจของรัฐ (Jurisdiction) องค์การระหว่างประเทศ บุคคลระหว่างประเทศอื่น ๆ และสถานะของปัจเจกชนตามกฎหมายระหว่างประเทศ

400 – 400 กฎหมายแรงงาน

Labor and Social Security Law 3 (3-

0-6)

ศึกษาหลักกฎหมายแรงงาน และประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานของไทย สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

400 – 401 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Intellectual Property Law 3 (3-

0-6)

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ซึ่งทางการค้า และสิทธิบัตร

400 – 402 หลักรวิชาชีพนักกฎหมาย

Legal Profession 2 (2-

0-4)

ศึกษาวิวัฒนาการของวิชาชีพนักกฎหมาย หน้าที่ และงานของนักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาท และวินัย อุดมคติ องค์การก่อตั้ง และควบคุมผู้ประกอบการวิชาชีพทางกฎหมาย

400 – 403 กฎหมายภาษีอากร

Taxation 3 (3-

0-6)

ศึกษาประมวลรัษฎากรในส่วนว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลและการอุทธรณ์ภาษี

400 – 404 กฎหมายล้มละลาย

Law of Bankruptcy 3 (3-

0-6)

ศึกษากระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อำนาจศาล และกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย การสอบสวนและบทกำหนดโทษ และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป

400 – 405 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

Private International Law

3 (3-

0-6)

ศึกษาทฤษฎีของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล หรือ เอกชนที่มีนิติสัมพันธ์ในลักษณะระหว่างประเทศในทุกด้าน กล่าวคือ การจัดสรรเอกชน ในทางระหว่าง ประเทศทั้งโดยสัญชาติและภูมิลำเนา การกำหนดสิทธิหน้าที่ และสถานภาพของบุคคลในทางระหว่าง ประเทศ โดยการศึกษากฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับคน ต่างต่าง และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง

วิชาเอกเลือก

400 – 211 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

English for Lawyer

3 (3-

0-6)

ศึกษาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งทำให้มีการพัฒนาในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งสอนให้ รู้ศัพท์หรือความหมายทางด้านกฎหมายที่จำเป็นที่นักกฎหมายควรจะมี เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการใช้ ภาษาอังกฤษสำหรับกฎหมายต่อไป

400 – 313 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน

Investment Law

3 (3-

0-6)

ศึกษาความสำคัญของการลงทุนในระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน นโยบายของรัฐเกี่ยวกับ การลงทุน หลักเกณฑ์ของกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนต่างต่าง กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และกฎหมายอื่น ๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการ ลงทุน รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา

400 – 314 นิติเวชศาสตร์

Forensic Medicine

3 (3-

0-6)

ศึกษาวิทยาการทางการแพทย์ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพิสูจน์ หลักฐาน สำหรับการดำเนินคดีในทางอาญาและทางแพ่ง เช่น การชันสูตรพลิกศพ การพิสูจน์บุคคลากร การ วิจัย และการตรวจต่าง ๆ ทางนิติเวชศาสตร์

400 – 315 กฎหมายว่าด้วยการธนาคาร

0-4)

ศึกษาบทบาทของธนาคารพาณิชย์ นโยบายการควบคุม และส่งเสริมการธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการธนาคาร เช่น พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พระราชบัญญัติการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พระราชบัญญัติเงินตรา รวมทั้งข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย

400 – 316 กฎหมายศุลกากร

0-4)

ศึกษานโยบายของรัฐเกี่ยวกับการศุลกากร การร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยศุลกากร กฎหมายศุลกากรตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับศุลกากร การกำหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร การกำหนดและการชำระภาษีขาเข้าและขาออก ตลอดจนศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ์ และพิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับศุลกากร

400 – 317 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

0-4)

ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ การบริหารงานของตลาดหลักทรัพย์และสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการควบคุมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การออกและการค้าหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

400 – 318 กฎหมายพาณิชย์นาวี

0-4)

ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือ การจ้างเรือและบริมสิทธิทางทะเล การขนส่งสินค้าทางเรือ การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล การประกันภัยทางทะเล ความรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญาเนื่องจากเรือชนกัน สิทธิและการเรียกร้องของผู้ได้รับความเสียหายจากการขนส่งและประกันภัย ตลอดจนการดำเนินคดีเกี่ยวกับการเดินเรือ และการชดใช้ค่าเสียหาย

400 – 319 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล

0-4)

ศึกษาหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล ความสำคัญของทะเลในทางเศรษฐกิจและการเมือง การครอบครองทะเล การแบ่งอาณาเขตทางทะเลของรัฐ การป้องกันการแสวงหาประโยชน์จันทน

ควรจากทรัพยากรธรรมชาติได้ทะเล พื้นดินได้ทะเลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจของรัฐ และการระงับปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐซึ่งเกิดจากทะเล

400 – 406 สัมมนาในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

Seminar in Civil Procedure Code 3 (3-

0-6)

ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยการสัมมนาเพื่อทบทวนปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นที่สำคัญบางเรื่อง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาในภาคปฏิบัติ ในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

400 – 407 สัมมนาในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

Seminar in Criminal Procedure Code

3 (3-

0-6)

ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยการสัมมนาเพื่อทบทวนปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นที่สำคัญบางเรื่อง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาในภาคปฏิบัติ ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

400 – 408 วิชาว่าความและศาลจำลอง

Advocacy and Moot Court

2 (2-

0-4)

ศึกษาทฤษฎีการว่าความ การเตรียมคดี และทฤษฎีทั้งหลายกับการสืบพยาน ฝึกภาคปฏิบัติ เตรียมคดี และว่าความในศาลจำลองเพื่อให้นักศึกษาเกิดความชำนาญในการดำเนินคดีในศาลยุติธรรม

400 – 409 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

Industrial Law

2 (2-

0-4)

ศึกษาหลักสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม กฎหมายควบคุมการประกอบโรงงาน อุตสาหกรรมและควบคุมสิ่งเป็นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ระบบกฎหมาย และปัญหาทางด้านกฎหมายในการดำเนินงานอุตสาหกรรม

400 – 410 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

Law of Consumer Protection

2 (2-

0-4)

ศึกษาแนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรฐานของเครื่องอุปโภค บริโภค สิทธิของผู้บริโภค ระเบียบปฏิบัติสำหรับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ ราคา การปิดฉลาก การบรรจุหีบห่อ และ

การโฆษณา ตลอดจนหน่วยงานในการคุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคและตาม
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

400 – 411 กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า

Anti-trust Law

2 (2-

0-4)

ศึกษาทฤษฎีเหตุผล และแนวความคิดที่ทำให้เกิดความจำเป็นในอันที่จะต้องมีกฎหมาย
จำกัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจส่วนบุคคล เช่น กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า และการกีดกันทางการค้า
ปัญหา และวิธีแก้ปัญห ในเรื่องการผูกขาดทางการค้า หลักเกณฑ์และมาตรการในการป้องกันการผูกขาด
ทางการค้าตามพระราชบัญญัติกำหนดราคาสินค้า และป้องกันการผูกขาดและตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

400 – 412 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

Law of International Trade

2 (2-

0-4)

ศึกษาวิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ การขัดกันแห่งกฎหมายที่ใช้
บังคับแก่สัญญาการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายเอกภาพสำหรับการซื้อขายระหว่างประเทศ การแทรกแซง
ของรัฐเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ซึ่งตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของ GATT และ
UNCTAD สัญญาการผลิตระหว่างประเทศ การชำระเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศ การขนส่งทาง
ทะเล การประกันภัย ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการค้าระหว่างประเทศ โดยห้างหุ้นส่วนบริษัท และ
กระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ

400 – 413 กฎหมายองค์การเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

Law of International Economic Organization

2 (2-

0-4)

ศึกษาวิวัฒนาการ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และบทบาทขององค์การเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ เช่น องค์การตลาดร่วมยุโรป เป็นต้น

400 – 414 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ

Law on International Organization

2 (2-

0-4)

ศึกษาวิวัฒนาการ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และบทบาทขององค์การสหประชาชาติ
กระบวนการชำนาญพิเศษ และองค์กรต่าง ๆ ของสหประชาชาติ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศระดับ
ภูมิภาค เช่น สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) องค์การรัฐอเมริกา เป็นต้น

400 – 415 กฎหมายทหาร

Military Law

2 (2-

0-4)

ศึกษากฎหมายอาญาทหาร วินัยทหาร ธรรมนูญศาลทหาร และกฎอัยการศึก		
400 – 416 การร่างนิติกรรมและสัญญา		
	Juristic Act and Contractual Drafting	2 (2-0-4)
ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการร่างนิติกรรม และสัญญาแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ถ้อยคำภาษาให้ถูกต้องตามกฎหมาย		
400 – 417 การตีความกฎหมาย		
	Interpretation of Law	2 (2-0-4)
ศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการตีความกฎหมายของนักนิติศาสตร์ ศาลและผู้ใช้กฎหมายฝ่ายต่าง ๆ		
400 – 408 ประวัติศาสตร์กฎหมาย		
	Legal History	2 (2-0-4)
ศึกษากำเนิด และวิวัฒนาการของระบบกฎหมายต่าง ๆ ในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนหลักกฎหมายที่สำคัญบางเรื่อง รวมทั้งอิทธิพลของระบบกฎหมายและหลักกฎหมายของกฎหมายนานาประเทศที่มีต่อกฎหมายไทย รวมถึงการเปรียบเทียบหลักกฎหมายเดิมกับหลักกฎหมายในปัจจุบัน		
400 – 419 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน		
	Law of Administration of State Affairs	2 (2-0-4)
ศึกษาหลักการบริหารราชการแผ่นดิน หลักรัฐประศาสนศาสตร์และกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบข้าราชการพลเรือน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบราชการแผ่นดิน และ หลักการบริหารราชการแผ่นดิน		
400 – 420 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาครอบครัว		
	Law on Juvenile Delinquency and Procedure of The Court	2 (2-0-4)
ศึกษาปัญหาทางกฎหมาย สังคม และจิตวิทยาของเด็กและเยาวชนในการกระทำความผิด การป้องกันและแก้ไขการกระทำความผิด กระบวนการยุติธรรม ระบบศาลคดีเด็กและเยาวชน การคุ้มครองผู้เยาว์ในคดีแพ่งตามกฎหมายจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน และกฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน		
400 – 421 อาชญวิทยาและทัณฑวิทยา		
	Criminology and Penology	2 (2-0-4)

ศึกษาความหมายและขอบเขตของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเหตุของอาชญากรรม การป้องกันอาชญากรรม ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา การปฏิบัติต่อผู้กระทำ ความผิดอาญา การคุมประพฤติ การพักการลงโทษและการบริหารเรือนจำ

400 – 422 วิชาสืบสวนสอบสวน

Criminal Investigation 3 (3-

0-6)

วิชาบังคับก่อน : เลขศึกษาวิชา กม 400 – 311 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ศึกษาระบบการยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ การสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดทางอาญา สิทธิของผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญ

400 – 423 นิติปรัชญา

Legal Philosophy 3 (3-

0-6)

ศึกษาความหมาย ขอบเขต และเป้าหมายของนิติปรัชญา วิวัฒนาการของแนวความคิดด้านปรัชญากฎหมาย ทฤษฎีทางกฎหมาย ทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีกฎหมายของบุคคลต่าง ๆ สัจนิยมทางกฎหมาย การเคารพกฎหมาย หลักนิติธรรม หลักความยุติธรรม ตลอดจนปัญหาทางกฎหมาย

400 – 424 กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น

Local Administrative Law

3 (3-

0-6)

วิชาบังคับก่อน : เลขหรือกำลังศึกษาวิชา 400 – 206 กฎหมายมหาชน และ

400 – 304 กฎหมายปกครอง

ศึกษาความคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารท้องถิ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบัน อำนาจหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้ในฐานะที่เป็นนิติบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจในการออกกฎหมาย การกำกับดูแลเหนือองค์กรเช่นว่านี้ในแง่การกำกับดูแลเหนือบุคคลและการกำกับดูแลเหนือการกระทำ รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการควบคุมจากส่วนกลาง

400 – 426 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

Administrative Court and Administrative Procedures

3 (3-

0-6)

วิชาบังคับก่อน : เลขหรือกำลังศึกษาวิชา 400 – 206 กฎหมายมหาชน และ

400 – 304 กฎหมายปกครอง

การควบคุมการใช้อำนาจของรัฐฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ เขตอำนาจศาลปกครอง
องค์กรศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและการบังคับคดีปกครอง

400 – 427 กฎหมายสิ่งแวดล้อม

Environmental Law

3 (3-

0-6)

ศึกษาวิกฤตการณ์ของสภาวะแวดล้อมที่ผลกระทบต่อโลก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
สภาวะแวดล้อมในด้านการควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ นโยบายของรัฐในการ
ประกันสิทธิของประชาชน และมาตรการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม รวมถึงศึกษา
กฎหมายเกี่ยวกับการ ควบคุมการใช้ที่ดิน และกฎหมายผังเมือง

400 – 428 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ

Seminar on Constitution Law

3 (3-

0-6)

วิชาบังคับก่อน : เลขหรือกำลังศึกษาวิชา 400 – 206 กฎหมายมหาชน และ

400 – 304 กฎหมายปกครอง

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญ ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย
และ คดีศึกษาที่น่าสนใจในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ

400 – 429 กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม

Communication Law

3 (3-

0-6)

ศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม ความรู้เบื้องต้นด้านเทคโนโลยี
การสื่อสารและโทรคมนาคม พัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม

400 – 430 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Law

3 (3-

0-6)

ศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ พัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางสังคมศาสตร์และทางกฎหมาย และฝึกฝนทักษะ
ใน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวบรวมเผยแพร่และจัดการข้อมูลทางกฎหมายสาขาต่าง ๆ

400 – 431 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

0-6)

บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม การสืบสวน จับกุม ปล่อยชั่วคราวในชั้นพนักงานตำรวจ การสั่งฟ้องของอัยการ การพิจารณาคดีของศาลและการแก้ไขฟื้นฟูโดยราชทัณฑ์ ทฤษฎีการบริหารงานยุติธรรมในและต่างประเทศ มาตรการการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการยุติธรรมเต็มรูปแบบ (Diversion)

400 – 432 กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

Political Party and Electoral Law

3 (3-

0-6)

วิชาบังคับก่อน : เลขหรือกำลังศึกษาวิชา 400 – 206 กฎหมายมหาชน และ

400 – 304 กฎหมายปกครอง

ศึกษาความเป็นมา และสภาพปัจจุบันของพรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้ง ตลอดจนองค์กรที่ดำเนินการเลือกตั้งทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศทางด้านพรรคการเมืองนั้น ศึกษาเน้นถึงโครงสร้างพรรคการเมืองตลอดจนจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว